

## สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โชว์เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม Cyberknife รักษาโรคมะเร็งด้วยความแม่นยำสูง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ให้บริการเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม Cyberknife แก่ผู้ป่วย โดยเป็นเครื่องฉายรังสีที่ให้รังสีที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำสูงต่อก้อนเนื้อก้อน และลดผลกระทบจากรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติ

นายแพทย์ชลงาน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคมะเร็งซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย จึงได้จัดให้โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดอัตราการป่วย ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง และลดระยะเวลาการรอคอยการรักษา ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน สถานบริการให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษามีความก้าวหน้า ไปมาก เครื่องฉายรังสีศัลยกรรม Cyberknife สามารถรักษาโรคมะเร็งที่เป็นก้อนหรือรอยโรคเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น และมีผลข้างเคียงจากการรักษาลดลง

นายแพทย์สกันต์ บุณนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มะเร็งปอดและมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้น ๆ ในคนไทย ทั้งเพศหญิงและเพศชาย การฉายรังสีในมะเร็งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เนื่องจากเป็นอวัยวะที่มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาตามการหายใจ จึงเป็นข้อจำกัดอย่างมากในการฉายรังสี เครื่องฉายรังสี Cyberknife เป็นเครื่องฉายรังสีในลักษณะของแขนกล สามารถฉายรังสีได้หลายทิศทาง เคลื่อนที่ได้เกือบรอบตัวผู้ป่วย มีระบบอุปกรณ์ในการกำบังรังสีและกำหนดรูปร่างเพื่อปรับความเข้มของลำรังสี ทำให้สามารถสร้างรูปร่างของลำรังสีในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ รวมถึงเพิ่มระบบติดตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่ตามการหายใจ อย่างเช่น ก้อนในปอด ก้อนในตับได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังออกแบบมาเพื่อเทคนิคการฉายรังสีร่วมพิกัดหรือรังสีศัลยกรรมเป็นหลัก สามารถให้ความเข้มของรังสีได้สูง รวดเร็ว มีการกระจายของรังสีไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อย นอกจากนี้จะฉายรังสีด้วยเทคนิครังสีศัลยกรรมแล้วเครื่องนี้ยังสามารถใช้เทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้มได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นก้อนขนาดไม่เกิน 6 เซนติเมตร ที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดสำคัญและเป็นอวัยวะที่ไวต่อรังสี เช่น เนื้ออกในสมอง มะเร็งปอด มะเร็งตับในระยะเริ่มต้นที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือกรณีมีการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งในตำแหน่งที่เคยได้รับการฉายรังสีมาก่อน เป็นต้น

สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกรังสีรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร .0 2202 6888 ต่อ 2103 หรือ 2233

-ขอขอบคุณ-

3 เมษายน 2567

## อย. เตือน ใช้น้ำยาฆ่าแมลงผิด อันตรายถึงชีวิต

อย. เตือน ยาฆ่าแมลงเป็นยาอันตราย มีผลข้างเคียงถึงชีวิตหากใช้ผิดวัตถุประสงค์ จัดเป็นยาที่ให้ขายในสถานพยาบาลที่มีแพทย์เป็นผู้สั่ง หรือขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต และต้องมีเภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงพบมีการนำยาฆ่าแมลงหรือที่เรียกว่ายาเขียวเหลืองมาใช้เพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนด้วยความห่วงใย เนื่องจากยาฆ่าแมลงเป็นยาอันตรายที่ใช้ในกรณีมีอาการปวดรุนแรง ซึ่งการนำยาฆ่าแมลงมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ง่วงซึม หากได้รับยาเกินขนาด ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะล้มเหลว เกิดอาการชัก และระบบหายใจทำงานช้าลงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น การใช้น้ำยาฆ่าแมลงจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น และเป็นยาที่กำหนดให้ขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตและต้องมีเภสัชกรแนะนำการใช้ยา โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 20 เม็ดต่อครั้ง และห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี

ทั้งนี้ หากร้านขายยาใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขายยาเป็นเวลา 120 วัน สำหรับเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ โดยมาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้น้ำยาฆ่าแมลงในทางที่ผิด

เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า ยาฆ่าแมลงเป็นยาที่มีประโยชน์ และยังมีความจำเป็นกับผู้ที่ต้องใช้ยา ซึ่งในร้านยาจะมีเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่จ่ายยาได้อย่างเหมาะสม แต่หากร้านยาใดฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีโทษตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ [www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th) และหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Email: [1556@fda.moph.go.th](mailto:1556@fda.moph.go.th) Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

\*\*\*\*\*

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 เมษายน 2567 / ข่าวแจก 119 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## แพทย์ผิวหนังชี้ร้อนนี้ต้องระวัง

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้ร้อนนี้ต้องระวัง โรคผิวหนังที่พบได้ในหน้าร้อน พร้อมแนะนำ การดูแลและการป้องกันผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องวิธี หมั่นสังเกตตนเองหากมีความผิดปกติทางผิวหนัง ควรรีบพบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้อง

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเดือน เมษายน ประเทศไทยกำลัง เข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนต้องพบเจอกับโรคผิวหนังที่อาจมากับอากาศร้อนและแสงแดด ดังนั้น ควรดูแลผิวพรรณ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรงโดยที่ไม่ได้ป้องกัน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกัน แสงแดดโดยตรง เช่น หมวก ร่ม และการทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ ในปริมาณที่เพียงพอ คือ ประมาณสองช้อนนิ้ว ทาออกแดดก่อนสามสิบนาที และหมั่นทาซ้ำบ่อยๆทุกสองชั่วโมงหากมีผื่นหรือความผิดปกติ ใดๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคผิวหนัง

นายแพทย์เพชรวรรณ จิระสุทัศน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆคือ กลุ่มที่ 1 ผดร้อน สัมพันธ์กับการอุดตันของท่อเหงื่อ และการมีเหงื่อออกมากในช่วงหน้าร้อนทำให้เกิดเป็นผื่นแดง ที่มีอาการคัน แสบได้กลุ่มที่ 2 ฝ้าและกระ เกิดจาก แสงแดดไปกระตุ้นให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานมากขึ้น ทำให้โรคในกลุ่ม ฝ้า กระ มีสีที่เข้มขึ้นได้ในช่วงหน้าร้อน กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเชื้อราต่างๆ อากาศร้อนส่งผลให้เหงื่อออกมากผิวหนังมีความอับชื้น และมีการติดเชื้อราซ้ำซ้อน ตามมา บริเวณที่พบได้บ่อย ได้แก่บริเวณรักแร้ ซอกพับ ง่ามมือง่ามเท้าสามารถเกิดได้ในทุกช่วงวัย

\*\*\*\*\*

#กรมการแพทย์ #สถาบันโรคผิวหนัง #ร้อนนี้ต้องระวัง #โรคผิวหนังในหน้าร้อน

-ขอขอบคุณ-

3 เมษายน 2567

### อย. ปลดล็อกเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 อย. ปลดล็อกเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ออกจากเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยตนเองได้ง่าย แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐาน

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายให้เหมาะสม โดยได้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2540) เรื่อง เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พ.ศ. 2567 เพื่อให้เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายได้รับการควบคุมและกำกับดูแลเป็นไปตามความเสี่ยงและสอดคล้องกับสากล ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ส่งผลให้

- เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกายซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์
- เครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจที่โดยทั่วไปไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ เช่น ใช้เพื่อประเมินสมรรถนะในการขับขี่ จะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์จากของเหลวของร่างกาย ยังสามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นอายุ หากประสงค์ดำเนินกิจการต่อ ให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดก่อนสิ้นอายุ ส่วนผู้ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจต้องดำเนินการส่งคืนใบรับแจ้งรายการละเอียดและใบสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง QR code



\*\*\*\*\*

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 เมษายน 2567 / ข่าวแจก 120 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



## ข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ตรวจพบไซบูทรามิน (Sibutramine) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

+++++



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมจำหน่ายจากสถานที่จำหน่ายอาหาร ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรฟฟิตมี เลขที่ 79/208 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผลการบูรณาการผลวิเคราะห์ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เลฟฟิตมี ฉลากระบุ “อย. 26-1-02465-5-0006 ผลิตโดย: บริษัท ลา พรีเม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 141 ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 LOT: LF6611/11 วันที่ผลิต MFG : 15.11.2023 วันหมดอายุ EXP : 15.11.2025”
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เลฟฟิตมี ฉลากระบุ “อย. 26-1-02465-5-0006 ผลิตโดย: บริษัท ลา พรีเม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 141 ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 LOT: LF6611/11 วันที่ผลิต MFG : 15.11.2023 วันหมดอายุ EXP : 15.11.2025 (LIMITED 2023 XMAS)”

ผลการตรวจวิเคราะห์พบ ไซบูทรามิน (Sibutramine) ซึ่งมีรายงานถึงผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน จึงประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

\*\*\*\*\*

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 เมษายน 2566 ข่าวแจก 121 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### อย. เตือนอย่าใช้เซรัมเถื่อนโฆษณาหลอกลวง อ้างลดเลือนริ้วรอยได้ทันทีหลังใช้ เสี่ยงหน้าพัง

อย. เตือนอย่าเชื่อ อย่าใช้เซรัมเถื่อน อ้างช่วยลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้าได้ทันทีหลังใช้ รีวิวิททาง Tik Tok อาจลักลอบใส่สารห้ามใช้ ผู้ใช้อันตรายเสี่ยงหน้าพัง

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทาง Tik Tok สาธิตวิธีใช้เซรัมที่ทาเพียงหยดเดียวตื่นกาหายวับทันที นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเรียนว่า เครื่องสำอางในคลิปวิดีโอไม่ปรากฏฉลากภาษาไทย ตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อ Brolamen ไม่พบการจดแจ้งในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีข้อสังเกตจากคลิปดังกล่าวว่า ผู้ใช้เครื่องสำอางในคลิปมีการหยีตาขณะทาเซรัม จึงมีรอยย่นที่หางตา แต่เมื่อทาเซรัมเสร็จก็ไม่หยีตา จึงไม่เห็นรอยย่น ดังนั้น การที่รอยย่นหายไปน่าจะเกิดจากการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้า

การโฆษณาเครื่องสำอางในลักษณะดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยภาพว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ลดริ้วรอยได้ทันที ซึ่งเป็นเท็จหรือเกินความจริงและทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของบัญชีที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว อยู่ต่างประเทศ โดย อย. จะตรวจสอบ เฝ้าระวังการโฆษณาและดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอื้อวอดเกินจริง

**รองเลขาธิการ อย.** กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่าได้หลงเชื่อโฆษณาที่อื้อวอดสรรพคุณเกินจริง ก่อนซื้อให้ตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ผ่านการจดแจ้งจาก อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ที่เว็บไซต์ อย. [www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th) หัวข้อ “ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ”, Facebook: FDAThai, Line@FDAThai และผลิตภัณฑ์ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทย ระบุข้อความจำเป็นครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอางและชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ ค่าเดือน และเลขที่ใบรับจดแจ้ง หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อื้อวอดอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [1556@fda.moph.go.th](mailto:1556@fda.moph.go.th) หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 เมษายน 2567 / ข่าวแจก 122 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567